



## KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2020)

### ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG Thăm, làm việc với Bộ CHQS tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu với các mẹ Việt Nam anh hùng.

Ảnh: MINH ĐỨC

### Triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Thái Bình, ngày 26 tháng 7 năm 2020



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: NGỌC TRÂM

### THÔNG CÁO BÁO CHÍ

về việc thực hiện quy trình, quy định điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thời gian qua, một số kênh thông tin có phản ánh về việc đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tiếp nhận thông tin từ báo chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy truy lục hồ sơ, rà soát, kiểm tra, xác minh làm rõ

những nội dung thông tin báo chí nêu. Ngày 14/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về quá trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thiện qua từng thời kỳ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng và đầy đủ các thông tin liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, phân tích và đi đến thống nhất kết luận các vấn đề liên quan. (Xem tiếp trang 4)

### Lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối ngày 26/7, tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Dự lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ có đồng chí Nguyễn

Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, tầng ni, Phật tử, thân nhân các liệt sĩ cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

(Xem tiếp trang 2)

NGUYỄN CƯỜNG - NGỌC LINH

Chiều ngày 26/7, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhân mạnh; Thời điểm này, dịch Covid-19 có những diễn biến mới, phức tạp cả ở trong nước và trên thế giới. Số người nhiễm Covid-19 trên thế giới ngày càng tăng cao và không có dấu hiệu giảm; dịch bệnh

điện các hoạt động giám sát dịch, tăng cường giám sát dịch tại cộng đồng; việc cách ly, theo dõi sức khỏe người từ vùng có dịch về và các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi công cộng...

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Thời điểm này, dịch Covid-19 có những diễn biến mới, phức tạp cả ở trong nước và trên thế giới. Số người nhiễm Covid-19 trên thế giới ngày càng tăng cao và không có dấu hiệu giảm; dịch bệnh

(Xem tiếp trang 2)

HOÀNG LANH

### XÃ LUẬN

## Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Ngày 27/7/1947, chưa đầy 2 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), ngày Thương binh đầu tiên đã được Đảng, Chính phủ chỉ đạo tổ chức trọng thể tại nhiều địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, trải qua 73 năm, ngày Thương binh - Liệt sĩ đã trở thành ngày lễ trọng thể, thiêng liêng của toàn dân tộc. Năm nay, như mọi năm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức ngày Thương binh - Liệt sĩ với nhiều hoạt động ý nghĩa, tưởng nhớ, tri ân những người con đã hy sinh tính mạng, cống hiến máu xương vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cả nước có gần 1,2 triệu người đã anh dũng hy sinh, trên 800.000 người để lại một phần máu xương nơi chiến trường; hàng trăm nghìn người bị địch bắt tù đầy; hơn 120.000 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”... Để non sông thống nhất, đất nước sạch bóng quân thù, người người được sống trong hòa bình, tự do, hàng triệu người dân Việt Nam đã hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc và tính mạng, dâng hiến cuộc đời cho lý tưởng cách mạng. Hàng vạn người vợ, người mẹ đã gác lại hạnh phúc riêng, tiễn chồng, con lên đường ra trận...

Là địa phương có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến cứu nước, kết thúc chiến tranh, Thái Bình có trên 52.000 liệt sĩ, hàng vạn người là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, nhiễm chất độc hóa học; hơn 5.500 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”... Chia sẻ nỗi đau, sự hy sinh, mất mát của các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, trong mọi giai đoạn, kể cả khi đất nước còn đang trong chiến tranh, khó khăn trăm bề cho đến thời kỳ hòa bình và phát triển hiện nay, cùng với cả nước, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình quan tâm, thực hiện chu đáo. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào đẹp, lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đem lại điều kiện sống ngày càng tốt hơn cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

(Xem tiếp trang 4)

THÁI BÌNH

## Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng

(Xem trang 3)



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà thương bệnh binh nặng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công.

### KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

## An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

(Xem trang 2)

### Đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho doanh nhân trẻ

Sáng ngày 25/7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với Tập đoàn CEO Việt Nam triển khai chương trình đào tạo với chủ đề “Trí tuệ để hạnh phúc” cho hơn 500 doanh nhân trẻ, thanh niên mới khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham gia chương trình, các doanh nhân được chuyên gia kinh tế Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CEO Việt Nam giới thiệu các công cụ quản trị doanh nghiệp; hệ thống điều khiển trung tâm doanh nghiệp CCSC; tư duy đóng gói luật chơi theo vị trí để nhân bản tự động hệ thống. Đặc biệt, các doanh nhân nắm vững kiến thức và thực hành xây dựng được toàn diện hệ thống số để kiểm soát sức khỏe doanh nghiệp thông qua đội ngũ nhân sự; chuyển hóa doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC DUẤN

### Huy động vốn qua hệ thống quỹ TDND chiếm 11,71% tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn

Đến ngày 30/6, tổng số thành viên của các quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh đạt hơn 148.160 người, bình quân khoảng 1.743 thành viên/quỹ; tổng nguồn vốn huy động qua hệ thống quỹ TDND đạt 9.507 tỷ đồng, chiếm 11,71% tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn, tăng 12,1% so với thời điểm 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay thành viên đạt 7.469 tỷ đồng với 47.699 khách hàng đang vay vốn, chiếm 12,43% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,61% tổng dư nợ.

Để đạt được các mục tiêu, kế hoạch năm 2020 đã đề ra, thời gian tới, hệ thống quỹ TDND tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương; tích cực tuyên truyền cho nhân dân và các thành viên hiểu rõ về lợi ích và mục tiêu hoạt động, trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như đóng góp của hệ thống quỹ TDND đối với phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các thành viên; đổi mới tác phong giao dịch, giải quyết nhanh các thủ tục vay vốn, không gây phiền hà để giúp các thành viên nhanh chóng có vốn phát triển sản xuất...

MINH HƯƠNG